



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สมศ.คลอดตัวประเมินโบนัส 73 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คอลัมน์ รายงานพิเศษ

กุมารี วัชวงษ์



เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการประเมินคุณภาพภายในหน่วยราชการ รายปีของสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่จะเข้าไปประเมิน มหาวิทยาลัยรัฐ 73 แห่งทั่วประเทศในปี 2550

ทั้งนี้ จะเน้นประเมินด้านคุณภาพบัณฑิต ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ หลักสูตรได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งระบบการประเมินคุณภาพภายในของก.พ.ร.จะเชื่อมโยงการใช้ฐานข้อมูลไปสู่การประเมินคุณภาพภายนอก 5 ปีต่อ 1 ครั้งของสมศ. เนื่องจากก.พ.ร.จะต้องประเมินเพื่อตรวจสอบการทำงาน ขณะเดียวกันจะเป็นการให้ โบนัสตอบแทนหน่วยราชการที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผย ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบตัวชี้วัดที่สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสมศ.ร่วมกันกำหนด เพื่อที่จะนำมาประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2550 โดยเนื้อหาที่จะประเมินประกอบด้วย การประเมิน ใน 4 มิติ 23 ตัวชี้วัด ดังนี้

มติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ที่จะวัดจากความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษา การบรรลุมาตรฐานคุณภาพสมศ.ของ
สถาบันอุดมศึกษา และวัดจากระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

มติที่ 2 ด้านคุณภาพ วัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความสำเร็จของการประกันภายในที่มีการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบัน

มติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ วัดจากความสำเร็จของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายทุน การประหยัด
พลังงานของสถาบัน การลดระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบัน การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต

มติที่ 4 คุณภาพการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน จำนวน
อาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ คุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร ค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา การดำเนินการตามแผน
จัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด และประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

"ตัวชี้วัดดังกล่าวจะเน้นคุณภาพเป็นหลักและปรับให้สอดคล้องกับการประเมินทั้งของก.พ.ร. สมศ. และ
สกอ. ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยลดความยุ่งยากในการเตรียมข้อมูล ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่กำหนดนี้เท่าที่สอบถาม
มหาวิทยาลัยก็พอใจ และในเดือนธ.ค.นี้ สมศ.จะเข้าไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยทั้ง 73 แห่งเพื่อรับฟังปัญหา
ว่ามีอะไร

นอกจากนี้ สมศ.จะพัฒนาระบบการประเมินภายในและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นแบบบูรณาการที่
นอกจากจะประเมินผลแล้วยังจะนำมาใช้ได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ" ผอ.สมศ.
กล่าว

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ขอให้สมศ.พัฒนาระบบการประเมินติดตาม ตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยให้ด้วย เนื่องจากศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ต้องการพัฒนาระบบการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพ ภายนอกของสมศ.ด้วย

ทั้งนี้ สมศ.คาดว่า การพัฒนาระบบประเมินดังกล่าวจะเป็นต้นแบบสำคัญในการบูรณาการระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ โดยที่มหาวิทยาลัยไม่เตรียมข้อมูลรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม สมศ.เสนอให้ ก.พ.ร. เข้าไปประเมินให้กับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แม้ว่าจะออกนอก
ระบบราชการ

แต่ควรมีการประเมินผลรายปีเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย

ศ.ดร.สมหวัง กล่าวด้วยว่า ยังได้หารือกับร.มว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการที่จะให้ ก.พ.ร. มา
ประเมินผลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วย ซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยและเห็นว่าจะเกิดการพัฒนา ปรับปรุง

รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะออกในปี 2550 อีก
20 ฉบับ โดยมอบให้สมศ. ไปคิดว่าจะประเมินอย่างไร

ที่สำคัญการประเมินของ ก.พ.ร. ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูก
ประเมินผลการดำเนินงานทุกด้านว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด

นั่นย่อหมายความว่าหากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลงานการบริหารจัดการท่ามกลางความขาดแคลนเป็น
อย่างดี จะเป็นแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณมาจ่ายเป็นโบนัสให้กับบุคลากรได้มีกำลังใจในการ
ทำงานต่อไป